

CAT phonenet ยอดโตต่อเนื่องหลังดันเข้าเซเว่น อีเลฟเว่น และร้านค้าปลีกชั้นนำ

บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ CAT phonenet ยอดเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจำหน่ายในเซเว่น อีเลฟเว่น และร้านค้าชั้นนำทั้ง วัตสัน บีทูเอส นับว่าเป็นการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากลูกค้า CAT phonenet พร้อมเร่งเดินหน้าขยายช่องทางการจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้ามากขึ้น



นายสมเกียรติ กุลธรรมโยธิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา CAT phonenet บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศราคาประหยัด เพิ่มช่องทางจำหน่ายในเซเว่น อีเลฟเว่น ในรูปแบบสลิป ราคา 200 บาท เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าหาซื้อ CAT phonenet ได้ง่ายและใกล้บ้าน ซึ่งได้รับผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี เห็นได้จากยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ CAT ได้วางแผนขยายช่องทางการจำหน่ายเพื่อรองรับความต้องการ และอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ในการเข้าถึงบริการคุณภาพมากที่สุด โดยล่าสุดได้นำ CAT phonenet เข้าจำหน่าย ในร้านหนังสือบีทูเอส ร้านวัตสัน แฟมิลีมาร์ท และแม็กซ์แวลู โดยคาดว่าช่องทางดังกล่าวจะช่วยเพิ่มยอดการเติบโตของ CAT phonenet ได้มากยิ่งขึ้นด้วย

“นอกจากนี้ CAT ยังคงมองหาพันธมิตรอื่นๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย CAT phonenet รวมไปถึงการนำบริการอื่นๆ เข้าไปจำหน่ายในร้านสะดวกซื้ออีกด้วย CAT มีบริการที่มีคุณภาพหลากหลายรูปแบบให้ลูกค้าได้สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ สำหรับ CAT phonenet เป็นบริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศที่สามารถโทรได้จากโทรศัพท์ทุกเครื่องทุกค่ายโดยไม่คิดค่าโทรเข้าระบบผ่านหมายเลข 1544 และยังสามารถใช้งานได้ฟรีไม่ต้องกดรหัสทุกครั้ง โทรด้วยบริการลงทะเบียนหมายเลขที่ใช้โทรออก โทรไป จีน ฮองกง สิงคโปร์ อเมริกาและแคนาดา เพียงนาทีละ 1 บาท และปลายทางราคาประหยัดอื่นๆ อีกกว่า 200 ปลายทางทั่วโลก” นายสมเกียรติ กล่าว

ผู้สนใจสามารถหาซื้อ CAT phonenet ได้ที่สำนักงานบริการลูกค้า CAT ทั่วประเทศ เซเว่น อีเลฟเว่น บีทูเอส วัตสัน แฟมิลีมาร์ท แม็กซ์แวลู เคาน์เตอร์ชำระเงินเทสโก้โลตัส บิ๊กซี ไปรษณีย์ไทย ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ กรุงศรี อยูธยา กรุงไทย และตู้ Mypay

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CAT Contact Center 1322 หรือ www.cattelecom.com > บริการ/สินค้า > CAT voice > CAT phonenet

(อัตราค่าใช้บริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)